



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

<https://bit.ly/2lU4U6t>



ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

### กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

#### พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานคณะต่าง ๆ



เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานคณะต่าง ๆ ดังนี้

◆ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคคือ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่สามารถบูรณาการกันได้ในบางพื้นที่ ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอุปสรรค ซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทั้งร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ทบทวนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะอนุกรรมการจะได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อไป



◆ คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยในการพิจารณาออกเป็น ๘ กลุ่ม พร้อมกับการนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาของคณะกรรมการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และเติมเต็มประเด็นต่าง ๆ ในร่างกฎหมายดังกล่าวให้สมบูรณ์พร้อมเสนอให้คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะอนุกรรมการจะได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่อไป



◆ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทรงเดช เสมอคำ กรรมการ ในฐานรองประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับทราบข้อมูลว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ



ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ปัญหาสำคัญ คือ ในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่เข้ามาอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในขณะนี้ยังไม่มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องให้อำนาจในการดำเนินการและการบริหารจัดการ ส่วนหนึ่งก็ยังคงใช้แนวทางการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกส่วนหนึ่งยังรอความชัดเจนจากภาครัฐว่าจะมีแนวทางอย่างไร ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วกำหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือการเสนอร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเอกชนขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หรืออาจกลับไปใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งคณะอนุกรรมการจะมีการติดตามอยู่เป็นระยะต่อไป

◆ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน

นายอน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ ในฐานประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานในการวิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อวิเคราะห์ว่ามีประเด็นใดที่มีความสำคัญและสมควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการพิจารณากำหนดประเด็นหรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชนที่จะนำไปสู่การพิจารณาศึกษารายละเอียดในเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งส่วนนี้จะมีการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป



◆ คณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ในฐานประธานทำงาน กล่าวว่า คณะทำงานได้พิจารณากรอบ



แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อต่อยอด การทำงานที่ผ่านมา การนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ แนวทางในการสร้างความเข้าใจให้คนทั่วไปได้เข้าใจ เข้าถึง และเกิดความศรัทธา โดยอาจมีการนำเสนอเพื่อให้ทราบถึงที่มาในหลักการทรงงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ศึกษาได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์พระราชาก็แท้จริง ทั้งนี้ที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานในประเด็นดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มาแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ และสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ต่อไปด้วย

